

## ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย

บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด (“บริษัท”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และตระหนักถึงความคาดหวังของท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท (“ข้อมูล”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับท่านได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงขอความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ ของท่าน ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลการติดต่อของท่าน ข้อมูลการเป็นสมาชิก และข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด\* และนิติบุคคลอื่นใด\*\* โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ของท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ ให้เหมาะสมและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
- (2) ติดต่อท่านเพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ของนิติบุคคลดังกล่าว
- (3) เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเพื่อให้ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) สามารถส่งเสริมและแนะนำท่านให้ใช้บริการในแอปพลิเคชันของบริษัทในการชำระเงินค่างวดเพื่อชำระหนี้ให้เจ้าหน้าที่ของท่านตามความประสงค์ของท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดความเสี่ยงจากการทุจริต

กรุณาจด “ยินยอม” หากท่านตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ของท่านให้แก่ \*บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท ได้แก่ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) และ\*\*นิติบุคคลอื่นใด ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยไฟแนนซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.ซี. อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายของนิติบุคคลดังกล่าว

หากมีการเพิ่มเติมชื่อนิติบุคคลที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นให้ท่านทราบ และดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนเปิดเผยข้อมูลให้แก่อุปรับข้อมูลดังกล่าว โดยการนำส่ง SMS หรือหนังสือ หรือแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด หรือดำเนินการตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด

โดยท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะขอถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้นี้ หรือทำการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้โดยแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าไมโครเพย์ (Micro Pay Customer Service) โทร : 0-2697-5353 E-mail : cs@thaimicrodigital.com หรือผ่านช่องทางที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และหลังจากนั้น บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ของท่านให้แก่นิติบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป

อนึ่ง ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะประกาศรายชื่อบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท\* และนิติบุคคลอื่นใด\*\*ในเว็บไซต์ ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.thaimicrodigital.com](http://www.thaimicrodigital.com)

กรณีท่านไม่ให้ความยินยอมหรือขอถอนความยินยอมในภายหน้า ท่านอาจพลาดโอกาสในการรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน โดยเฉพาะจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด และนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท